

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Số 905 CV/ĐUK

Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Thực hiện Công văn số 2506-CV/BTGTU ngày 27/8/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc “Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024”, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội, tuyên truyền nhấn mạnh: trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, trong 7 tháng đầu năm 2024, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, trong đó hoàn thiện trình Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được Bộ Chính trị, Quốc hội cho ý kiến.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. GRDP bình quân 3 năm 2021-2023 tăng 6,04% - cao hơn khoảng 1,16 lần mức tăng của cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 324 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán; tổng chi ngân sách gần 53 nghìn tỷ đồng, đạt 36% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 23 nghìn tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 7/2024 đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch, cao hơn lũy kế giải ngân cùng kỳ năm 2023 (18,1 nghìn tỷ đồng), đứng thứ 2 về khối lượng so với các bộ, ngành và địa phương.

Sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành kinh tế là điểm sáng nổi bật. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%; thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu hút FDI đạt hơn 1,37 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt 3,13 tỷ USD. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu đạt 10,4 tỷ USD, tăng 10,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ USD, tăng 14,7%. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Thành phố đã tiếp nhận bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh. Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Chủ động triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội"; giai đoạn 2021-2025, dự

kiến hoàn thành khoảng gần 16 nghìn căn, dự kiến giai đoạn 2026-2030, có 50 dự án được triển khai với khoảng hơn 57 nghìn căn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đẩy mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm toàn diện. Việc phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội được chú trọng, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô. Hà Nội tiếp tục là lá cờ đầu toàn quốc về các tiêu chí: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. An sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển thiết thực và hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt kết quả tích cực.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước 2 năm so với kế hoạch, về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thành phố đã cơ bản hoàn thành 32/35 chỉ tiêu theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,03%; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

2. Về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, tuyên truyền khẳng định:

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.

Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo đã xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo pháp luật; các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo thời gian gần đây còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Một số người chưa tuân thủ pháp luật, còn tổ chức truyền đạo trái phép; còn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan.

Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chủ trương đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

của Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “*văn hiến - văn minh - hiện đại*” và chủ trương phát triển đất nước, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp Nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; phát hiện, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác trên các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Tuyên truyền Luật Thủ đô

Ngày 28/6/2024, tại Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô (Luật số 39/2024/QH15). Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025 (*trong đó có 5 nội dung có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025*). Tuyên truyền tập trung các nội dung: sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô; Quan điểm, định hướng xây dựng Luật Thủ đô; Mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô; Nội dung cơ bản Luật Thủ đô; các chính sách quy định trong Luật Thủ đô.

7. Về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

Ngày 06/8/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 514-KH/BTGTW tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (*baocaovien.vn*).

Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 895-CV/ĐUK ngày 12/8/2024 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 tới các đảng ủy trực thuộc để cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên cấp Khối tích cực hưởng ứng, góp phần đưa Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống.

8. Một số nội dung quan trọng khác

- Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

- Tuyên truyền bài viết: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông, công tác PCCC&CNCH, Phòng chống lụt bão; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố...

3. Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024)

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 93-HD/ĐUK ngày 13/8/2024 của Đảng ủy Khối:

Khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc, là văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, là kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, Di chúc nói riêng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Tổ chức đợt cao điểm các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) theo Hướng dẫn số 92- HD/ĐUK ngày 08/7/2024 của Đảng ủy Khối, tập trung những nội dung sau:

- Ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.

- Những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; truyền thống, lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung,

Trên đây là nội dung định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024, đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- Các TCCSĐ trực thuộc; (để thực hiện)
- Cổng Thông tin điện tử ĐBK;
- Sổ tay ĐV ĐT;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Mạch